
(สําเนา)รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี   ๓   ครั้งท่ี   ๒ / ๒๕๕๖  

วันจันทรท่ี   ๑๒    สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐  น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย (ช้ัน ๒) 

............................................................... 

เปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง  ขอเปดประชุม การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

(ประธานสภาอบต.บางเตย) บางเตย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติ  

    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวาระท่ี ๒ และในวาระท่ี ๓  

    และขอราชการอ่ืนๆ  
 

ท่ีประชุม    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย สมัยสามัญ 

สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๖  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง  เชิญสมาชิกสภาฯทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย 

(ประธานสภาอบต.บางเตย)  สมัยสามัญ สมัยท่ี๓ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๖ วามีขอความใดบาง ท่ีตองมีการแกไขหรือ 

    เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมหรือไม กอนท่ีจะมีการลงมติรับรองรายงานการประชุมฯ  

    ตอไป เชิญเลขานุการสภาฯ คุณธนิศา รอดรักวงศไท ชี้แจงรายละเอียด  
 

นางธนิศา รอดรักวงศไท  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตยครั้งท่ีผานมาไดผานการตรวจ 

(เลขานุการสภาอบต.บางเตย) รายงานการประชุมจากคณะกรรมการสภาทองถ่ิน  คือคณะกรรมการตรวจรายงาน 

    การประชุมแลว แตยังอาจจะตองมีการแกไข เพ่ิมเติม จึงขอใหสมาชิกสภาฯ ไดรวม  

    กันตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้ง   หากมีขอความใดตองแกไขก็ขอใหแจงตอท่ีประชุม 

นางสาววารุณี  แซบู  ขอแกไขคําผิดในหนาท่ี ๘ คําวา นางสาววารุณี  แซบู  ตกตัวอักษร ว ไปหนึ่งตัว  

(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗) 
 

นายมานพ  เฟองบางหลวง เนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา มีการประชุมเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  

(ประธานสภาฯ)   และกําหนดการประชุมครั้งท่ี ๒ ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงเปนระยะเวลา  

    ท่ีกระชั้นมาก  ฝายเลขานุการสภาฯ ผูชวยเหลือกิจการสภาฯ และคณะกรรมการ  

    ตรวจรายงานการประชุมสภา  ทุกทานไดรวมมือกันเรงจัดทํารายงานการประชุม  

    ใหทันตอการประชุมครั้งนี้  ถึงแมวาจะเปนวันหยุดราชการก็ตาม  จึงขอขอบคุณ  

/มา... 



-๒- 

มา ณ โอกาสนี้  มีทานใดจะแกไขเพ่ิมเติมหรือไม 
 

 

ท่ีประชุม   ไมมีทานใดจะแกไขเพ่ิมเติมอีก  
 

นายมานพ  เฟองบางหลวง  เม่ือไมมีทานใดขอแกไขเพ่ิมเติม จึงขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

(ประธานสภาอบต.บางเตย)  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๖  
 

ท่ีประชุม    มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทูถาม (ถามี)   
 

นายมานพ เฟองบางหลวง  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอกระทูถามหรือไม 

(ประธานสภาอบต.บางเตย) 
 

ท่ีประชุม   ไมมี  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง  เม่ือไมมีก็ขอเขาสูวาระการประชุมลําดับตอไป 

(ประธานสภาอบต.บางเตย) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ มีสองเรื่อง เรื่องแรก  

(ประธานสภาอบต.บางเตย) เรื่องการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๖  

ตามเอกสารการตรวจรายงานการประชุมฯ ท่ีแจกใหแลว อีกเรื่องหนึ่งคือ 

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ไดประชุมเม่ือวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลบางเตย     ท่ีประชุมไดมีมติแตงตั้งให 

นายนิคม  เจริญลักษณ   เปนประธานกรรมการแปรญัตติฯ  

    นางสาววารุณี  แซบู      เปนกรรมการแปรญัตติฯ  

    นายเสรี         ปนบัวทอง  เปนกรรมการฯ และเลขานุการ  

    ตามเอกสารการ การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม  
 

๕.๑ การพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวาระท่ี ๒ 

 

/๕.๒... 



-๓- 

๕.๒ การพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวาระท่ี ๓ 
 

นายมานพ  เฟองบางหลวง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว สภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตยไดรับ 

(ประธานสภาอบต.บางเตย) หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

    ในวาระท่ี ๑ ไวแลว และไดสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๗ ใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ เรียบรอยแลว ตอไปจะเปนการ

พิจารณาในวาระท่ี ๒ จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดชี้แจง

รายละเอียดตอท่ีประชุม 
 

นายนิคม   เจริญลักษณ  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมกัน   เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

(สมาชิกสภาฯหมูท่ี ๕)  เวลา ๑๓. .๐๐ น. มีมติแตงตั้ง กระผม นายนิคม  เจริญลักษณ เปนประธานคณะกรรมการ 

    แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ และแตงตั้ง 

นายเสรี  ปนบัวทอง เปนคณะกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการแปรญัตติ

ไดกําหนดเวลาการยื่นตําขอแปรญัตติไว ๓ วัน  ถึงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  ครบกําหนดระยะเวลาแลว  ปรากฏวา ไมมีสมาชิก 

    สภาฯทานใดเสนอขอแปรญัตติ แตอยางใด   คณะกรรมการแปรญัตติจึงไดตรวจ 

    รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยละเอียด 

    รอบคอบแลว  เห็นวารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ถูกตอง ครบถวนตามระเบียบฯ หลักการและเหตุผลทุกประการ  

    แลว  คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเปนเอกฉันท  เห็นชอบใหคงรางเดิมไว   

    โดยไมมีการแกไขแตอยางใด จึงแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

ท่ีประชุม   รับทราบ  
 

นายมานพ  เฟองบางหลวง เม่ือไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณฯ จึงถือวา  

(ประธานสภาอบต.บางเตย) สมาชิกสภา ฯ ใหคงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 

    ๒๕๕๗ เดิมไว จึงขอมติท่ีประชุมใหความเห็นชอบในวาระท่ี ๒ 
 

ท่ีประชุม   มีมติ เห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวาระท่ี ๒  โดยใหคงตามรางเดิมไวโดยไมมีการแกไข  
 

๕.๒ เรื่อง(ราง)ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๗  ในวาระท่ี ๓ 

/นายมานพ... 

 



  -๔-  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง  เม่ือท่ีประชุมไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณฯ ผานในวาระท่ี ๒ แลวตอไป 

(ประธานสภาอบต.บางเตย) จะเปนการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณฯ ในวาระท่ี ๓ ซ่ึงเปนการพิจารณาวา 

    ท่ีประชุมจะอนุมัติใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม  
 

ท่ีประชุม    มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหตราเปนขอบัญญัติได  
 

นายมานพ  เฟองบางหลวง  เม่ือท่ีประชุมอนุมัติใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 

(ประธานสภาอบต.บางเตย)  ๒๕๕๗  ไดจะไดจัดสงรางขอบัญญัติฯ นี้ไปยังอําเภอสามพราน เพ่ือใหนายอําเภอสาพราน 

    พิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  
 

นายมานพ  เฟองบางหลวง มีทานใดมีเรื่องเสนอ หรือ แจงใหทราบ 

(ประธานสภาอบต.บางเตย) 
  

นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  (๑) ขอชี้แจงสรุปรายรับ-รายจาย ตามงบประมาณประจําป ๒๕๕๗ ตั้งแตวันท่ี 

(ปลัดอบต.บางเตย)  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

(๒) แจงใหทราบ รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ – จายเงินสด ณ 

วันท่ี ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๕๖ และ 

(๓) แจงใหทราบเรื่องโครงการท่ีดําเนินการในงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังใน

สวนท่ีดําเนินการ แลวและอยูระหวางท่ีดําเนินการรวมท้ังโครงการท่ีประกาศสอบ

ราคาแลว และโครงการท่ีตกลงราคา รายละเอียดเอกสารท่ีแจกให มีทานใดจะ

ซักถามหรือไม 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ ไมมีทานใดจะซักถาม  
 

นายมานพ เฟองบางหลวง  มีทานใดมีเรื่องอ่ืนๆเสนออีกหรือไม 

(ประธานสภาอบต.บางเตย)  
 

ท่ีประชุม   ไมมีทานใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก  
 

นายมานพ  เฟองบางหลวง ไมมีทานใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก ก็ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุม และขอ 

(ประธานสภาอบต.บางเตย) ปดการประชุม  

 

ปดประชุมเวลา ๑๗.๐๐   น.  

/ลงชื่อ... 



-๕-  

 

                ลงชื่อ ................................................................ ผูจดรายงานการประชุม 

          (นางธนิศา  รอดรักวงศไท)  

                  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย  

 

 

                       ลงชื่อ....................................................................ผูตรวจรายการประชุม 

        (นายมานพ  เฟองบางหลวง)  

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย 

           

  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจเรียบรอยแลว 

 

 

ลงชื่อ............................................................... 

         (นายอํานาจ     ประสงคสันติสุข) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

ลงชื่อ............................................................... 

         (นายบุญมี        นอยประชา) 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

ลงชื่อ............................................................... 

            (นายอรรถพล     พลชัย) 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 



 
  

 


